

KỶ HỌP THỨ 11...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 26/3, tiếp tục chương trình kỷ họp thứ 11, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân...

Quốc hội khóa XIV được cử tri cả nước bầu ra ngày 22/5/2016. 5 năm qua, Quốc hội triển khai hoạt động trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động...

Quốc hội khóa XIV được cử tri cả nước bầu ra ngày 22/5/2016. 5 năm qua, Quốc hội triển khai hoạt động trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động...

Các đại biểu cho rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của cử tri, với vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...

Các đại biểu Quốc hội tin tưởng, những thành tựu cùng với truyền thống quý báu 75 năm của Quốc hội sẽ tạo nền tảng quan trọng, vững chắc để Quốc hội khóa XV và Quốc hội các khóa tiếp theo tiếp tục kế thừa, phát huy, không ngừng lớn mạnh...

Phát biểu kết thúc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao ý kiến thảo luận tâm huyết của các đại biểu Quốc hội; khẳng định Quốc hội khóa XIV đã để lại những dấu ấn không thể nào quên...

Vũ Sơn Tùng (Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh)

THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

quản triệt, tuyên truyền nghị quyết của Đảng bằng hình thức trực tuyến tới các điểm cầu cơ sở. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết nghiêm túc, khoa học, thực chất, hiệu quả và bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19.



Công tác chuẩn bị phục vụ hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thái Bình. Ảnh: THÀNH TÂM

Thông qua hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết; đồng thời, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

17 sản phẩm OCOP đạt hạng 4 sao

Ngày 24/3/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 801/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng và cấp giấy chứng nhận đạt sao của sản phẩm chương trình OCOP tỉnh Thái Bình năm 2020. Theo đó, tỉnh Thái Bình có 17 sản phẩm của 12 chủ thể đạt hạng 4 sao. Sản phẩm công nhận đạt hạng sao được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận; được sử dụng nhãn hiệu OCOP và thứ hạng sao đạt được in trên bao bì sản phẩm theo quy định. UBND tỉnh giao Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức công bố, trao giấy chứng nhận và vinh danh các chủ thể có sản phẩm được công nhận sao OCOP theo Quyết định; hướng dẫn UBND cấp huyện và các chủ thể sản xuất thực hiện việc sử dụng logo OCOP đối với các sản phẩm được công nhận thứ hạng sao theo quy định, định kỳ kiểm tra sản phẩm OCOP, đề xuất xử lý các hành vi vi phạm quy định của chương trình và các quy định khác của pháp luật; các chủ thể có sản phẩm được công nhận theo Quyết định có trách nhiệm hoàn thiện sản phẩm bảo đảm chất lượng theo quy định của chương trình OCOP.

MINH QUÂN

NAM CƯỜNG KỶ NIỆM 59 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ THĂM... (Tiếp theo trang 1)



Ảnh 1: Đồng chí Trần Quốc Vương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tặng hoa chúc mừng. Ảnh 2: Các đồng chí lãnh đạo cất bằng khánh thành Trường Tiểu học Nam Cường. Ảnh 3: Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng. Ảnh 4: Đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nam Cường.

diện tích đất canh tác. 59 năm qua, hình ảnh thân thương, tình cảm sâu sắc cùng những lời căn dặn ân cần của Bác Hồ luôn được khắc ghi, ngày càng sâu đậm trong trái tim cán bộ và nhân dân tỉnh Thái Bình nói chung, huyện Tiên Hải và xã Nam Cường nói riêng. Những năm gần đây, Nam Cường có

kỷ quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nam Cường vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác (từ năm 2014 - 2018), góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Tại lễ kỷ niệm, đồng chí

ương Đảng; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo huyện Tiên Hải đã cất bằng khánh thành Trường Tiểu học Nam Cường.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH... (Tiếp theo trang 1)

phường Lê Hồng Phong thuộc sở hữu nhà nước, thời gian qua, UBND thành phố Thái Bình đã triển khai các bước thủ tục giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật để bàn giao cho nhà đầu tư thực hiện dự án. Đến ngày 25/3/2021 đã có 203 hộ đã bàn giao nhà ở, còn 41 hộ và cá nhân chưa bàn giao; trong đó có 15 hộ đang sinh sống tại khu tập thể và 26 hộ hiện không ở tại khu tập thể này.

mắc phải được tháo gỡ kịp thời và dự án cần được thực hiện sớm. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Thái Bình và các sở, ngành, đơn vị chức năng tiếp tục tích cực tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức pháp luật của các tầng lớp nhân dân, để mọi người hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, lợi ích của dự án, từ đó tạo sự đồng thuận trong việc thi công dự án. UBND thành phố Thái Bình chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc tổ chức cưỡng chế; không được để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ; bố trí đầy đủ nơi tạm thời cho các hộ thực hiện việc cưỡng chế. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị, ngay sau khi cưỡng chế thu hồi giải phóng mặt bằng, nhà đầu tư phải có phương án, nhân lực, máy móc đảm bảo công tác tháo dỡ công trình an toàn, nhanh gọn, vệ sinh môi trường để triển khai thực hiện dự án sớm nhất, đáp

ứng lòng mong mỏi của các tầng lớp nhân dân.

Liên quan đến nội dung này, chiều ngày 26/3, UBND thành phố Thái Bình tổ chức họp triển khai phương án tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế thu hồi các căn hộ nhà ở tập thể thuộc sở hữu nhà nước của các tầng 4 - 5 tầng phường Lê Hồng Phong.

Đến ngày 26/3 còn 41 hộ gia đình, cá nhân chưa chấp hành bàn giao căn hộ, trong đó có 15 hộ đang sinh sống tại khu tập thể. Để dự án xây dựng, chính trang khu tập thể 4 - 5 tầng phường Lê Hồng Phong sớm được triển khai, Ban thực hiện cưỡng chế thành phố sẽ tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi các căn hộ nhà ở tập thể thuộc sở hữu nhà nước của các hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng căn hộ chưa bàn giao để thực hiện dự án. Thời gian tổ chức cưỡng chế ngày 31/3/2021.

Để tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế bảo đảm an toàn, đúng pháp luật, Ban thực hiện cưỡng chế thành phố chỉ đạo các ngành, cơ quan, đơn vị chức năng, phường Lê Hồng Phong chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, máy móc, thiết bị thực hiện cưỡng chế. Trong đó, phân công lực lượng thành 6 tổ công tác thực hiện các nhiệm vụ. Đồng thời, Ban thực hiện cưỡng chế thành phố gửi thông báo bố trí chỗ ở tạm tại khu nhà ở xã hội cho người

có thu nhập thấp tại 39 - 40 phường Quang Trung cho 15 hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống tại khu tập thể 4 - 5 tầng phường Lê Hồng Phong. Thành phố sẽ tiếp tục giải mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giải thích bằng nhiều hình thức để các hộ gia đình, cá nhân hiểu và tự giác chấp hành bàn giao căn hộ theo đúng quy định của pháp luật.

* Sáng ngày 26/3, UBND tỉnh họp nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo giải quyết hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng theo hình thức xã hội hóa nhà máy xử lý rác thải phát điện sử dụng công nghệ tiên tiến G7, 495 tấn/ngày và 12MW tại xã Đông Á (Đông Hưng) của liên danh Công ty TNHH Công nghệ môi trường EU WELLE và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Du lịch CIT. Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có lãnh đạo một số sở, ngành, huyện Đông Hưng và liên danh nhà đầu tư.

Dự án đầu tư xây dựng theo hình thức xã hội hóa nhà máy xử lý rác thải phát điện sử dụng công nghệ tiên tiến G7, 495 tấn/ngày và 12MW dự kiến có quy mô sử dụng đất khoảng 6ha tại xã Đông Á (Đông Hưng), tổng sản lượng điện khoảng 96.000MWh/năm, sản lượng điện thương phẩm khoảng 76.800 - 81.600MWh/năm, sản

phẩm dịch vụ cung cấp là xử lý chất thải rắn tạo thành điện thương phẩm và vật liệu tái chế thu hồi, tổng vốn đầu tư gần 1.400 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án 25 năm kể từ ngày được phê duyệt chủ trương đầu tư.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung làm rõ hơn về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết hồ sơ để nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp để dự án sớm được triển khai thực hiện.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, đây là dự án có quy mô lớn nên cần thiết phải nghiên cứu kỹ trước khi chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Đồng chí giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đề xuất vùng thu gom rác thải đáp ứng khối lượng rác thải cho dự án đồng thời sớm hoàn thành việc thẩm định công nghệ của dự án; huyện Đông Hưng thống nhất với địa phương nơi dự kiến triển khai dự án thực hiện các quy trình cần thiết với quy mô thu gom rác thải theo đúng xuất của nhà đầu tư bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Đối với các vấn đề còn vướng mắc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cam kết tỉnh sẽ tập trung giải quyết dứt điểm, các sở, ngành liên quan nghiên cứu kỹ trên cơ sở đó tham mưu cho tỉnh các giải pháp tháo gỡ trước khi quyết định chủ trương đầu tư dự án.

Toàn tỉnh đã thu nhận hơn 70.000 hồ sơ làm căn cước công dân gắn chip điện tử



Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) tổ chức thu nhận hồ sơ làm căn cước công dân gắn chip điện tử tại Trường Đại học Thái Bình.

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh), đến ngày 21/3, toàn tỉnh đã thu nhận được hơn 70.000 hồ sơ làm căn cước công dân gắn chip điện tử. Một số đơn vị, địa

Đề đáp ứng nhu cầu của người dân, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố tăng cường tối đa lực lượng, phương tiện, bố trí thời gian thu nhận hồ sơ làm căn cước công dân gắn chip điện tử từ 7 giờ đến 22 giờ tất cả các ngày trong tuần (kể cả thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ). Địa điểm tập trụ sở tiếp công dân của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) và phòng tiếp công dân của công an các huyện, thành phố.

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và công an các huyện, thành phố còn tổ chức thu nhận hồ sơ làm căn cước công dân gắn chip điện tử lưu động tại địa bàn các xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Công an tỉnh đặt mục tiêu đến hết ngày 30/6/2021 sẽ thu nhận được 950.000 hồ sơ làm căn cước công dân gắn chip điện tử theo đúng chỉ đạo của Bộ Công an.

PHẠM HƯNG

Hội thảo truyền thông về bệnh không lây nhiễm, giảm ăn muối và Covid-19

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe trung ương vừa tổ chức hội thảo truyền thông về bệnh không lây nhiễm, giảm ăn muối và Covid-19.

Ăn thừa muối là một nguyên nhân quan trọng gây tăng huyết áp, tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, bệnh tim mạch và các bệnh không lây nhiễm khác. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng hầu hết chúng ta đều thừa muối, gấp gấp đôi so với khuyến cáo là dưới 5gram/ngày. Tại hội thảo, các đại biểu được cung cấp thông tin về bệnh không lây nhiễm và chăm sóc bệnh không lây nhiễm trong dịch Covid-19; chế độ ăn giảm muối trong phòng tăng huyết áp và đột quỵ não; hướng dẫn hoạt động truyền thông chế độ ăn giảm muối trong phòng tăng

huyết áp và đột quỵ não. Theo đó, mỗi người hãy giảm một nửa lượng muối ăn hàng ngày để phòng, chống tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim, bệnh tim mạch và các bệnh không lây nhiễm khác. Biện pháp chính để giảm ăn muối là: cho bớt muối khi nấu ăn, chấm nhẹ tay khi ăn, giảm độ mặn khi lựa chọn thực phẩm, khi nấu nướng và khi ăn.

Để phòng, chống bệnh không lây nhiễm, mỗi người cần tự chăm sóc bảo vệ sức khỏe, tăng cường rèn luyện thể chất, vận động và bảo đảm chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác phối hợp truyền thông giáo dục sức khỏe; xây dựng môi trường lành mạnh không khói thuốc, rượu, bia...

ĐẶNG ANH